



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมืองออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์สนุก, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, js.1000, ntiontv, thebangkokinsight, bangkokbiznews, mthai, thaipbs, isranews, nationweekend, mcot,

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงข่าวสธ.ขอให้คนไทยทบทวนการเดินทางไปบางประเทศว่าเป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์การระบาดของประเทศนั้นๆ ซึ่งสธ.ต้องจับตามองและเตือนคนไทย ได้กำชับให้สธ.ตอบโต้สถานการณ์ข่าวปลอมทางอินเทอร์เน็ต พร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารของสธ.ที่มีการแถลงทุกวัน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อม ผู้ว่าฯ ชลบุรี และ ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมส่งคนไทยจากอุ้งนุ่น 137 คน กลับภูมิลำเนา โดยทุกคนสุขภาพแข็งแรง ไม่พบเชื้อตั้งแต่แรก มีเพียง 1 รายที่อาการอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ส่งตัวไปดูแลในห้องแยกที่รพ.ชลบุรี อาการดีขึ้น ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยสธ.ได้มอบชุดดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย ชุดปฐมพยาบาล เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยและคู่มือการปฏิบัติตัว

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงยังคงมีผู้ป่วยยืนยัน 35 รายเท่าเดิม รักษาหายแล้ว 17 รายนอนรักษาใน รพ. 18 ราย ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 2 คน ยังต้องดูแลใกล้ชิด ได้เพิ่มการตรวจค้นหาผู้ป่วยไข้หวัดใน 8 จังหวัด คือ กทม. ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต กระบี่ เชียงราย และเชียงใหม่ ทั้งนี้ สธ.ได้ปรับแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หากพบผู้ป่วยมีไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ และมีประวัติเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องช่วง 14 วันก่อนมีอาการ หรือประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง รวมทั้งมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ให้ส่ง Fever & ARI clinic เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกซเรย์ปอด หากพบเชื้อจะรับไว้ในห้องแยกความดันลบ และเพิ่มการเฝ้าระวังในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้ เพื่อนำเข้าสู่การวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยตั้งคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานของ สธ. เพื่อให้คำปรึกษาแก่แพทย์และรพ.ต่างๆ ทั่วประเทศ

ส่วนข้อสงสัยว่าไทยมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าที่คาดไว้ เป็นเพราะมีการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคตั้งแต่ยังไม่มียารักษาการระบาดจากคนสู่คน ซึ่งในช่วงต้นพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนและผู้สัมผัสใกล้ชิด หลังจีนห้ามเดินทางออกนอกประเทศ นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง จำนวนผู้ป่วยจึงลดลง และไทยยังขยายการคัดกรองในกลุ่มคนไทยที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้เดินทางจากประเทศที่มีรายงานผู้ป่วย และพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้จำกัดวงการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, newtv, workpointnews,

-เสนอข่าว ที่ รพ.หัวหิน ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 5 นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ และผอ.รพ.หัวหิน แถลงข่าวความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วย 2 ราย รายแรกเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน อายุ 73 ปี ส่งตัวไปรักษาที่รพ.ราชวิถี หายเป็นปกติออกจากรพ. ส่วนรายที่ 2 เป็นชายอายุ 45 ปี ได้รับเชื้อจากการใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวรายแรก ปัจจุบันได้หายป่วยออกจากรพ.แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, js100

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคแนะนำวิธีจัดการรถสาธารณะไม่ประจำทาง 1.ผู้ประกอบการควรให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา และข้อปฏิบัติหากเจ็บป่วยแก่บุคลากร 2.เน้นความสะอาดจุดเสี่ยง โดยเฉพาะเคาน์เตอร์ ห้องน้ำ ห้องอาหาร 3.เตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับพร.และผู้โดยสาร พร.ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา 4.ลดระยะจกให้อากาศถ่ายเท 5.หากพนักงานป่วย ควรให้หยุดงาน 6.หากพบผู้โดยสารมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก ควรขอให้สวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก

-เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ป้องกันโรคโควิด-19 ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ และ เทสโก้ โลตัส สาขารัตนนิเบศร์

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.ออนไลน์, thaipbs, bangkokbiznews

-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ Covid-19 เป็นอันตรายสุดต่อคนอายุมากกว่า 50 ปี

-โฆษกรัฐบาล เผย นายกา ห่วงใย ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ต่อเนื่อง กำชับเฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มงวด ฝากบุคลากร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางการแพทย์ดูแลสุขภาพลดความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -การบินไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบินไปญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ -เรือสำราญมาเรลล่า ดิสคัฟเวอรี มาทอดสมอที่ท่าเทียบเรือบ้านหน้าทอน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นำนักท่องเที่ยว 1,500 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป แวะท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวบนเรือก่อนขึ้นฝั่ง ผู้ป่วย หรือผู้ที่สงสัยว่าจะป่วย จะไม่อนุญาตให้ลงจากเรือ และเดินทางออกจากเกาะสมุย ในเวลา 17.00 น. ไปยังประเทศสิงคโปร์ -ทูตไทยประจำอิสราเอล เข้าพบรองปลัด ก.ต่างประเทศอิสราเอล เพื่อชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทย จะได้มีความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมการเผยแพร่ระบาดของไทย -จุฬาฯ ออกประกาศเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้บุคลากร นิสิต เดินทางไปประเทศเสี่ยง COVID-19 ประกอบด้วย ไต้หวัน จีน ฮองกง มาเก๊า ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ จนถึงวันที่ 19 เม.ย. 2563 รวมถึงหากเดินทางไปก่อนหน้านี้ให้เข้าตรวจคัดกรอง หากพบเสี่ยงติดเชื้อให้เข้าสู่การเฝ้าระวังตามมาตรฐาน 14 วัน โดยไม่นับเป็นวันลา-ขาด -กรมการกงสุล ออกประกาศเตือนการแพร่ระบาดของ โควิด-19 พร้อมหมายเลข Hotline สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ แนะนำคนไทยออกจากจีนในขณะที่สายการบินยังเปิดให้บริการ -กรมการศุลกากร ยังไม่อนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป เพื่อให้มีใช้ในประเทศอย่างเพียงพอ แต่พบผู้ค้าบางรายใช้ช่องว่างของประกาศ กคร. ส่งออกครั้งละน้อยกว่าที่กำหนด ได้จับกุมผู้ขายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินจริงแล้ว 20 ราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีรายงานว่า มีหน่วยงานราชการของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการแพร่ระบาดและประเทศที่พบคนติดเชื้อ ได้ส่งเรื่องมายังกรมฯ เพื่อขอซื้อหน้ากากอนามัยจำนวนมาก และยังพบว่ารัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านติดต่อผ่าน ก.ต่างประเทศของไทย เพื่อขอซื้อจำนวนมากเช่นกัน เนื่องจากประเทศผู้ผลิตและส่งออกหน้ากากอนามัยของโลกส่วนใหญ่ห้ามส่งออก ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนไปทั่วโลก <p>สื่อที่น่าเสนอ : มติชน, สยามรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> -สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เชื่อมั่นว่า จีนจะสามารถควบคุมและเอาชนะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ ได้อีกไม่นาน <p>สื่อที่น่าเสนอ : เฟซบุ๊ก รพ.สงขลานครินทร์</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข้อมูลแถลงการณ์ รพ.สงขลานครินทร์ มีผู้ป่วย COVID-19 เฝ้าระวังในห้องแยกโรค 1 ราย ผลตรวจเบื้องต้นไม่พบเชื้อ โดยเป็นผู้ป่วยคนละครายกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 <p>สื่อที่น่าเสนอ : มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว จนท.ตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามแดนจากประเทศกัมพูชามายังประเทศไทย ทุกคนต้องเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน ซึ่งสามารถตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนตามร่างกายมนุษย์ได้ในระยะไกล 30-40 ม. 	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่น่าเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว กรณีมีผู้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นชาวจีน 1 คน รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ย่านบางแค ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก สธ. ยืนยันว่า ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าว <p>สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพจ Anti-Fake News Center Thailand โปสเตอร์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เรื่อง ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว 1 ราย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สธ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ 	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่น่าเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, สปริงนิวส์, เว็บไซต์สนุก, ผจก.ออนไลน์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, workpointnews, thaipost, line.today, tnn, hansettakij, bangkokbiznews, js100, voathai</p> <ul style="list-style-type: none"> -จีน รับรอง “Favilavir” เป็นยาด้านไวรัส COVID-19 ตัวแรกที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ พัฒนาโดยบริษัท เกสซักรวมเจ้อเจียง ไฮซิน ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ได้ทดลองยาอีก 2 ตัว คือ ยารักษามาลาเรีย คลอโรควิน ฟอสเฟต ทดลองกับผู้ป่วยมากกว่า 100 รายในรพ. 10 แห่งในกรุงปักกิ่งและมณฑลกว่างตุง ล่าสุดทดลองเพิ่มเติมที่รพ.ในมณฑลหูหนาน สถาบันการแพทย์มากกว่า 10 แห่งในเมืองอู่ฮั่น และยา Remdesivir ซึ่งก่อนหน้านี้สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยว่าเป็นตัวยาที่สามารถใช้รักษาโรคซาร์ส รวมถึงใช้รักษาเชื้อไวรัสโคโรนาในลิง ด้านทีมแพทย์จีน ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากบริษัทผู้พัฒนายาต้านไวรัสเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เริ่มการทดสอบใช้ยาต้านไวรัสอีโบล่าในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 คาดว่าจะทดสอบเสร็จภายใน 3 เม.ย. และทราบผลชัดเจนภายใน 1 พ.ค.นี้ -เจ้าหน้าที่จีน เผยว่า อัตราการติดเชื้อที่ลดลง เป็นหลักฐานว่ามาตรการเข้มงวดที่บังคับเริ่มส่งผล ขณะที่นายไมเคิล ไรอัน 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หัวหน้าโครงการฉุกเฉินของ WHO ย้ำว่า โควิด-19 ถือว่าอันตรายน้อยกว่าโรคซาร์สหรือเมอร์ส แม้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะสูงถึง 2,009 รายแล้วก็ตาม ด้าน นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ตั้งข้อสังเกตว่า ขณะนี้ยังถือว่าเร็วเกินไปที่จะระบุว่า การแพร่ระบาดกำลังอยู่ในช่วงขาลงจริงหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> -จีนสั่งถอนใบอนุญาตทำงานและเนรเทศนักข่าววอลสตรีท เจอร์นัล ฐานวิจารณ์การรับมือไวรัสโคโรนา -HERE Technologies พัฒนาแผนช่วยติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมทั้งรายงานยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลก และสถิติแต่ละพื้นที่ผ่านเว็บไซต์ https://developer.here.com/coronavirus แบบเรียลไทม์เมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระบบ (CSSE) ที่ Johns Hopkins University และ DXY -อิสราเอล ประกาศปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศของบุคคลที่เคยเดินทางไปไทย-สิงคโปร์-มาเก๊า-ฮ่องกง ในช่วง 14 วันก่อนหน้า -กัมพูชา เผยผลตรวจสอบ COVID-19 ของผู้โดยสารที่ยังเหลืออยู่บนเรือสำราญ Westerdam ไม่พบผู้มีผลทดสอบเป็นบวก โดยการตรวจดำเนินการโดยสถาบันปาสเตอร์แห่งกัมพูชา ได้รับความร่วมมือ WHO และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด -มาเลเซีย ผู้ป่วยรายแรกหายดีออกจากรพ.แล้ว เป็นชายวัย 41 ปี ขณะที่น้องสาววัย 40 ปี และแม่ยายวัย 65 ปี ที่ติดเชื้ออยู่ระหว่างรักษาตัว โดยไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ -อิหร่าน พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 2 ราย -เกาหลีเหนือ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ -ญี่ปุ่น การอนุญาตให้ผู้โดยสาร 500 คนบนเรือไดมอนต์ ปรินเซส ขึ้นฝั่งหลังพ้นกำหนดกักโรค 14 วัน ถูกวิจารณ์ว่ากังวลกับการจัดการภาพลักษณ์ของประเทศมากกว่าการจัดการกับโรคระบาด เนื่องจากจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิก ทั้งนี้ ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญฯ 79 คน รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 627 คน ถือเป็นกลุ่มใหญ่สุดนอกประเทศจีน โดยผู้ติดเชื้อกลุ่มล่าสุดจะถูกส่งตัวไปรักษาที่รพ. และเมื่อหายแล้วจะต้องถูกกักโรคอีกรอบ ส่วนผู้โดยสารราว 500 คนที่ผลตรวจเป็นลบได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งเมื่อวานนี้ ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 3 วันจึงจะนำผู้โดยสารขึ้นจากเรือได้ทั้งหมด เนื่องจากต้องรอผลตรวจ -ทูตไทยในกรุงโตเกียว เผย ผู้โดยสารชาวไทยที่อยู่ในเรือสำราญ ไดมอนต์ ปรินเซส มี 25 คน ตรวจพบเชื้อ 3 คน -ฮ่องกง มีผู้เสียชีวิตรายที่ 2 เป็นชายวัย 70 ปี -ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาในจีน 2,012 คน ผู้ติดเชื้อ 74,186 คน จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 และยังคงต่ำสุดในรอบกว่า 20 วัน แต่ในเกาหลีใต้พบผู้ป่วยรายใหม่ 20 คน ส่วนทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 75,199 ราย และเสียชีวิต 2,012 ราย หายป่วย 14,689 ราย 	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ เขียวถวิล</p> <p>-กล่าวว่า ในยามเผชิญวิกฤตมักจะเห็นสปิริตของคนญี่ปุ่น กรณีการระบาดของโควิด-19 ญี่ปุ่นไม่กลัวเสียหายหรือเสียหายทางเศรษฐกิจ มีการแถลงอย่างเปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อหลายรายที่ไม่เคยเดินทางไปจีน และกำลังเข้าสู่การแพร่เชื้อระยะใหม่ ส่วนบนเรือสำราญไดมอนต์ ปรินเซส ก็พบผู้ติดเชื้อแล้วถึง 454 คน ส่วนในไทยมีผู้ป่วยแค่ 35 คน ล่าสุดพบหญิงสูงอายุเป็นนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งทั้งการสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ของไทยไม่ได้มีน้อยหน้าประเทศใดในโลก แต่กลับถูกตั้งข้อรังเกียจถึงขั้นบางประเทศสั่งกักตัวคนไทย 14 วันก่อนให้เข้าประเทศ อาจเป็นเพราะท่าทีและการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตในระดับนโยบายทำให้รู้สึกไม่น่าไว้วางใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า รมว.สธ.ได้มอบให้กรมฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการตรวจรหัสพันธุกรรมตลอดทั้งจีโนม ตรวจจับและตอบสนองต่อการระบาด ลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โดยพยายามตรวจพิสูจน์ให้ได้ว่าเชื้อโรคนั้นคือเชื้ออะไร พัฒนาการตรวจขั้นสูงทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้กับผู้ป่วยจำนวนมากให้ได้อย่างรวดเร็ว เร่งวิจัยพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคขึ้นมาใช้</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสาน ก.มหาดไทย สั่งการให้ ผวจ.ทุกจังหวัด ใช้ระบบ Single Command แก่ไขสถานการณ์ฝุ่นละออง ดังนี้ 1.จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ระดับจังหวัด 2.ติดตามตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศและสถานการณ์ฝุ่นฯ จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 3.บูรณาการหน่วยงานมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ได้แก่ ยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง อุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 4.หากสถานการณ์อยู่ในภาวะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ให้บูรณาการหน่วยงานด้านสาธารณสุขภายในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว และ 5.ให้ศูนย์บัญชาการฯ รายงานผลการดำเนินการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกวัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอบทความ โดย สรวรมณต์ สิทธิสมาน ระบุว่า กรณีโรค COVID-19 ก.ศึกษาธิการจีนประกาศให้โรงเรียนหลายแห่งเลื่อนเปิดภาคการศึกษา และให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสนับสนุนให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนให้บริการศึกษาเรียนรู้แบบออนไลน์มีความสะดวกสบายขึ้น เช่น ห้องเรียนคลาวด์ และไลฟ์สตรีมมิ่ง โดยไม่คิดค่าบริการ เป็นการแก้ปัญหาที่ฉับไว ทันท่วงที มีการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เทียบกับเหตุการณ์ฝุ่น PM2.5 ของไทย อยากให้รัฐบาลคำนึงถึงวิธีการเรียนการสอนเด็กที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้กับเด็กและเยาวชน และพยายามหาทางแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้า และวางแนวทางในระยะยาว</p>	
<p>จับเครือข่ายอัมبودยข้ามชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ สดจากสนามข่าว, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า จากการขยายผลตรวจสอบหลักฐานหาความเชื่อมโยง ร่วมกับ ปคม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นอาจมีสถานพยาบาลที่เข้าข่ายมีส่วนร่วมกระทำคามผิด 9 แห่ง แพทย์ 4 ราย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบผลการตั้งครุฑของผู้รับจ้างตั้งครุฑ 7 ราย และตรวจดีเอ็นเอของเด็กที่พบในที่เกิดเหตุ 2 ราย หากพบมีการกระทำคามผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 จะมีโทษ ส่วนยาและอุปกรณ์การแพทย์ที่พบ ปคม.ได้ประสาน อย. ให้ตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เบื้องต้นพบการกระทำผิด 3 ข้อหา 1.ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 3.ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยไม่จดทะเบียนสถานประกอบการ</p>	
<p>เหตุการณ์ยิง จ.นครราชสีมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอสื่อบข่าวนพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลกรณีเหตุการณ์ยิงที่ จ.นครราชสีมา ว่า เด็กจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากความเข้าใจสถานการณ์ไม่เหมือนผู้ใหญ่ จัดการปัญหาตรงหน้าไม่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน 1.ปัญหาสุขภาพจิต มีอาการซึมเศร้า วิดกกังวล ตกใจง่าย ผื่นร้าย 2.ปัญหาพัฒนาการหยุดชะงัก ฉีรตที่นอน 3.ปัญหาด้านการเรียนสมาธิแยลง หนีเรียน 4.ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น เก็บตัว เชื่องซึม ๆ ผู้ปกครองสามารถช่วยได้คือ ต้องไม่บังคับให้เด็กเล่าเหตุการณ์ซ้ำ ยกเว้นเด็กต้องการเล่าสิ่งเหล่านี้ออกมาเองและผู้ใหญ่ควรเป็นผู้ฟังที่ดี สำหรับผู้มีอาการเครียด กังวลนอนไม่หลับ หรือมีปัญหาที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ควรปรึกษาแพทย์หรือติดต่อสายด่วน 1323 ตลอด 24 ชม.</p>	
<p>กฎหมายทำแท้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์ thaipbs, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์mthai</p> <p>-เสนอข่าว ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง กรณี น.ส.ศรีสมัย เชื้อชาติ แพทย์ในเครือข่ายแพทย์อาสาเพื่อยุติการตั้งครุฑทางการแพทย์ตามกฎหมาย ขอให้ศาลฯ วินิจฉัยกรณีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305 ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 และ 28 หรือไม่ โดยมติเสียงข้างมากเห็นว่า มาตรา 301 ที่บัญญัติว่าหญิงที่หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้แท้งลูก เป็นความผิดต้องระวางโทษฯ ขัดรัฐธรรมนูญ ส่วนมาตรา 305 ที่บัญญัติว่าถ้าเป็นการกระทำของแพทย์ที่จำเป็นต้องทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และเสียงข้างมากเห็นว่าสมควรปรับปรุงทั้งมาตรา 301 และ 305 ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ โดยให้เวลาแก้ไขปรับปรุงภายใน 360 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย</p>	
<p>ตำแหน่งบุคลากร สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ประชาไท</p> <p>-เสนอข่าว นายธนัท ศรีชุม ผู้ประสานงานชมรมนักระบาดวิทยาในโรงพยาบาล เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึง รพ.ว.สธ. เพื่อสอบถามและเสนอให้ทบทวนบัญชีตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ ตามหนังสือที่ นร.1008/ว 11 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อในสายงาน ซึ่งไม่ได้กำหนดให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่นักวิชาการสาธารณสุขกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เฉพาะที่อยู่ในรพ.สธ.และกรมควบคุมโรคเท่านั้น จึงเกิดข้อสงสัยว่า อ.ก.พ.สธ. และก.พ.มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่างไร</p>	
<p>คอเลสเทอรอลในเลือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ thaiquote, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์,</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ คือ คอเลสเทอรอล ส่วนมากจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ด้าน นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก ระบุคอเลสเทอรอลในเลือดที่มาจาก 2 แหล่ง คือ ภายในร่างกาย สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ที่ตับ และภายนอกร่างกาย จากการรับประทานอาหาร ถ้าคอเลสเทอรอลในเลือดสูงจะไปเกาะสะสมที่ผนังหลอดเลือดทำให้อกเสบ หลอดเลือดแดงแข็ง ตีบตัน เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ บางรายอาจมีการปริแตกของผนังด้านในหลอดเลือดหัวใจ ทำให้มีลิ้มเลือดมาอุดตัน ส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายและเสียชีวิตได้ การป้องกันและลดคอเลสเทอรอลใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลอดเลือด คือ 1.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูง 2.รับประทานอาหารที่มีเส้นใย 3.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4.ควบคุมน้ำหนัก 5.งดดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่</p> <p>ตรวจสอบฉีดโบท็อกซ์เสียชีวิต สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เกษตรรา ผบ.ช.น. กล่าวถึงกรณีนี้ที่ร้องสาวเสียชีวิตที่บ้านพักหลังฉีดโบท็อกซ์ลดกรามที่คลินิกแห่งหนึ่ง ย่านเพชรเกษม 81 ว่า ผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นเกิดจากหัวใจล้มเหลว ส่วนจะมีสารตกค้างในร่างกายหรือไม่ ต้องใช้เวลาตรวจสอบอีก 10 วัน ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า คลินิกดังกล่าวขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย แต่แพทย์ผู้ดำเนินการอ้างว่าไม่รู้จักแพทย์ผู้ทำการฉีดโบท็อกซ์ให้ผู้เสียชีวิต จึงยังไม่สามารถระบุชื่อและสถานะของแพทย์ที่เป็นผู้ฉีดได้ ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เตรียมส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณาดำเนินการ</p>	-
<p>คดีจนท.สาธารณสุขขับรถชนเด็ก สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก</p> <p>-เสนอข่าว นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษก สำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงกรณี น้องปาล์ม เจิมขุนทด ที่ถูกรถกระบะของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน จ.ขอนแก่น ชนจนพิการช่วงล่าง เมื่อปี 2558 ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 พิพากษาให้ สธ. แพ้คดีและต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย สธ.ขอนแก่นได้นัดมารดาของน้องปาล์ม รับเช็คตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย รวมเป็นเงิน 3,785,013 บาท เรียบร้อยแล้ว</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

